

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẾN CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1525*/UBND-VX

Bến Cát, ngày 09 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện nghiêm
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn
thị xã Bến Cát



Kính gửi:

- Các cơ quan, phòng ban; đơn vị sự nghiệp;
- Ủy ban MTTQVN thị xã;
- Cơ quan khối Đảng; Đoàn thể;
- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; Công an thị xã;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Văn phòng đại diện số 2 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước;
- Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Thới Hòa;
- Khu công nghiệp Rạch Bắp;
- Khu công nghiệp Quốc tế Protrade;
- Khu Công nghiệp Việt Hương 2;
- Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Công văn số 3081/UBND-VX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường và đã xuất hiện trong cộng đồng ngày càng nhiều. Công ty, doanh nghiệp có ca nhiễm bệnh ngày càng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống và có khả năng nguy hại đến tính mạng con người; đồng thời, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên toàn thị xã. Để kịp thời huy động cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm chế và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, phòng ban, đoàn thể, khối Đảng, Chủ tịch UBND các xã, phường, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm cách ly xã hội áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc

ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19” và triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như sau:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2021 trên địa bàn thị xã. Đề nghị mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn...; làm việc tại cơ quan, đơn vị, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp. Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... vẫn tiếp tục hoạt động.

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, người cách ly, cấp cứu, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó, có các biện pháp như: đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; yêu cầu người lao động khai báo y tế; trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Nâng cao, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid trên địa bàn thị xã.

2. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người với người là 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên, *giảm tối đa số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan* và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Đối với các cơ quan thuộc ngành y tế, lực lượng vũ trang, các đơn vị hoạt động công ích, phục vụ thiết yếu và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã, căn cứ tình hình thực tế để bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, sắp xếp, bố trí và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi được sắp xếp làm việc tại nhà phải đảm bảo hoàn thành công việc được giao, chủ động sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi trực tuyến với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết công việc.

Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan, công sở (ngoại trừ các cuộc họp liên quan đến công tác phòng chống dịch, công việc xử lý vấn đề cấp bách của đơn vị). Khi tổ chức phải đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng họp, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

3. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội toàn thị xã và các xã, phường phải quyết liệt vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm, tăng cường quán triệt, tuyên truyền, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và vận động nhân dân chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Huy động nguồn lực của xã hội trong tham gia phòng, chống dịch, xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch sử dụng các nguồn đóng góp thật sự hiệu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong vùng cách ly y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

Tham mưu, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly y tế tập trung, chủ động phối hợp các ngành liên quan tiến hành khảo sát các trường học, chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế rà soát liên hệ các cơ sở tư nhân, khách sạn, nhà nghỉ có đủ điều kiện, nhu cầu để trưng dụng làm khu cách ly tập trung, đáp ứng trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Chủ động điều hành các khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn về người và tài sản; phối hợp với Công an thị xã đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã.

5. Công an thị xã

Lực lượng Công an chủ trì phối hợp các ngành có liên quan và UBND các xã, phường chủ động lập kế hoạch bố trí cán bộ kiểm tra các chốt kiểm soát và rà soát bố trí thêm các chốt kiểm soát đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh kết hợp công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và trong các doanh nghiệp, nhất là trong tình huống phát sinh ổ dịch trong doanh nghiệp có đông công nhân, khu vực đông dân cư, địa bàn phức tạp; phối hợp với ngành y tế lập các tổ truy



vết thân tộc các trường hợp F0, F1, F2, F3...; bố trí lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn thị xã.

Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và UBND các xã, phường căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/07/2021 để quản lý, giám sát, thực hiện cách ly y tế đối với tất cả những người từ Thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) về địa phương.

6. Trung tâm Y tế thị xã

Tăng cường truy vết, xét nghiệm nhanh, tìm nguồn F0, F1, F2, F3 sớm, hạn chế lây lan trong cộng đồng; đánh giá các vùng dịch tễ dựa trên số liệu các ca bệnh, lập bản đồ dịch tễ các ổ dịch và phân vùng nguy cơ các địa bàn để phối hợp với địa phương có phương án tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm cũng như quyết định khu vực phong tỏa và xét nghiệm tầm soát diện rộng để phát hiện ổ dịch tiềm ẩn xử lý kịp thời, ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh.

Điều tra dịch tễ, truy vết nhanh các trường hợp F0, chuyển cách ly tập trung F1, thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh và mẫu đơn RT-PCR. Nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính, tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần của ca bệnh để chuyển cách ly, xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà.

Thường xuyên kiểm tra khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly, kiểm soát không để lây nhiễm ra cộng đồng. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tiến độ. Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã.

Rà soát bổ sung và triển khai hiệu quả kịch bản trong điều kiện cảnh báo dịch ở mức cao nhất; tham mưu huy động lực lượng để tăng cường truy vết, nhập liệu xét nghiệm sàng lọc diện rộng.

Chủ động cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch bệnh, dự báo tình hình đề xuất, kiến nghị gửi báo cáo số liệu nhanh về UBND thị xã, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thị xã thông qua Phòng Y tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

7. Phòng Y tế

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế thị xã, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường thực hiện thông tin, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày cho Thị ủy, UBND thị xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo Công văn số 2500/UBND-VX ngày 07/7/2021 của UBND thị xã. Trường hợp những công việc cấp bách, khẩn trương báo cáo ngay cho lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

- Phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức đánh giá dự báo nhu cầu từng loại vật tư y tế thiết yếu hiện có (ngoài danh mục được nguồn ngân sách nhà nước trang bị),



báo cáo Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã số lượng, giá thành từng chủng loại, thứ tự ưu tiên, tổng kinh phí dự trù, cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ để có phương án huy động sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp các tổ, nhóm hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch (như điều tra, truy vết, lấy mẫu, lập khu vực cách ly, phong tỏa) tại các xã, phường theo Công văn số 2357/UBND-VX ngày 01/7/2021 của UBND thị xã.

Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai các yêu cầu phòng chống dịch của các lực lượng và xã, phường.

8. Phòng Quản lý đô thị

Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Tham mưu UBND dự bị phương án, phương tiện để huy động phục vụ nhu cầu vận chuyển lực lượng và đối tượng cần cách ly khi cần.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, phường phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền (phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức) về công tác phòng chống dịch đến từng cá nhân, tổ chức (đi từng ngõ, gõ từng nhà), vận động nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả, nâng cao nhận thức và ý thức tự bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhất là việc khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng tự nguyện khai báo y tế toàn dân Bluezone và quét mã QR khai báo y tế điện tử tại cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh..., nhất là mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị này và các biện pháp chế tài đối với trường hợp vi phạm nhằm góp phần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm, đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật, nhất là hành vi, biểu hiện cực đoan, kích động.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lĩnh vực quản lý trong việc chấp hành quy định...

10. Phòng Kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, phường phải chủ động nắm tình hình diễn biến dịch trên địa bàn thị xã và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tham mưu đề xuất cho lãnh đạo thị xã kịp thời chỉ đạo các nội dung có liên quan, nhất là việc đảm bảo cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ổn định giá cả các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch,... một cách phù hợp, hiệu quả; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm các quy định pháp luật; không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường; phối hợp các ngành liên quan và xã, phường thành lập tổ kiểm tra, hướng dẫn hoạt động mua bán đảm bảo các điều kiện trong giãn cách 5K tại các chợ, siêu thị...

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn các ngành lập dự toán, quyết toán kinh phí liên quan đến công tác phòng chống dịch, có khó khăn vướng mắc, khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kịp thời xử lý, tháo gỡ nhằm đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh quyết toán về phòng, chống dịch theo quy định.

12. Phòng Lao động – Thương binh xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động và UBND xã, phường.

- Chủ động trong phối hợp với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tham mưu giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thành lập, bổ sung, kiện toàn Tổ An toàn Covid ở các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo 100% các doanh nghiệp có sự giám sát của Tổ An toàn Covid theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế.

13. Chủ tịch UBND các xã, phường

Tổ chức xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng đảm bảo quân số phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các chợ trên địa bàn; chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc triển khai phương án điều tiết hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại địa phương. Đẩy mạnh việc chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, rà soát, kiện toàn ngay các Tổ Covid cộng đồng ở tất cả các khu dân cư, khu nhà trọ đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh để hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các hộ gia đình; đồng thời, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (quy tắc 5K, không tập trung đông người....) ở địa bàn dân cư, khu nhà trọ, nơi công cộng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ (hộ gia đình, cá nhân kinh doanh doanh nghiệp nhỏ); quán triệt sâu sắc trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng thực hiện đảm bảo hoạt động có hiệu quả và trách nhiệm, tránh hình thức. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chấp hành quy định về hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã trong việc thành lập và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động của Tổ Covid cộng đồng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

PHÒNG
THƯƠNG BINH
XÃ HỘI

Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 2500/UBND-VX ngày 07/7/2021.

14. Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng đại diện số 2 – Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước, Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Thới Hòa, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Khu Công nghiệp Việt Hương 2

Nêu cao tinh thần “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”; khẩn trương thẩm định cho các doanh nghiệp đăng ký vừa cách ly, vừa sản xuất (nếu có) theo đó: những nơi an toàn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện phòng, chống dịch thì tiếp tục cho tổ chức sản xuất, kinh doanh, khuyến khích phương án tạo điều kiện cho công nhân được nghỉ trong khuôn viên nhà máy, khu công nghiệp... với yêu cầu cụ thể, phù hợp; doanh nghiệp nào không đủ điều kiện thì không cho tổ chức thực hiện.

Khẩn trương thành lập 100% Tổ An toàn Covid tại các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công nhân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp.

Triển khai test nhanh Covid-19 cho công nhân; trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp tự chi trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động, công nhân.

Rà soát các khu vực nhà xưởng, nhà kho chưa sử dụng để trưng dụng làm nơi cách ly tạm thời cho ngành y tế đưa những trường hợp cách ly tập trung theo quy định.

Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

15. Đề nghị các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã

Tổ chức thành lập ngay Tổ An toàn Covid và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn này của UBND thị xã.

16. Các cơ quan, phòng ban, UBND các xã, phường phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định nêu trên, cấp trên phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới thực hiện và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm để kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, tránh làm tình hình phức tạp, giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng dân cư trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong



việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng Y tế thị xã để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Ân

